

Bài Học 1

* 26 Tháng 9 – 2 Tháng 10

Sự Kêu Gọi Của Tiên Tri Giê-rê-mi



Đọc Kinh Thánh Nghiên Cứu Tuần Này: Ê-sai 1:19; Giê-rê-mi 7:5-7; 1 Các Vua 2:26; Giê-rê-mi 1:1-5; Ê-sai 6:5; Giê-rê-mi 1:6-19; Ma-thi-ơ 28:20.

Câu Gốc: “Trước khi tạo nên người trong lòng mẹ, ta đã biết người rồi; trước khi người sanh ra, ta đã biệt riêng người, lập người làm kẻ tiên tri cho các nước” (Giê-rê-mi 1:5).

Chúng ta biết nhiều về cuộc đời của Tiên tri Giê-rê-mi hơn bất cứ tiên tri nào khác trong Kinh Thánh Cựu Ước, do nơi nhiều dữ kiện đã được ghi chép cẩn thận về chức vụ của người. Tiên tri có tầm ảnh hưởng lớn rộng trong lịch sử, đến ngay cả trong thời Đức Chúa Giê-su nhiều trăm năm sau, ông vẫn được tôn kính và quý mến.

Nhưng lòng tôn kính ấy hơi khó hiểu, so với sự nghiệp khiêm nhường của tiên tri, vì mục vụ của tiên tri dường như chỉ đem lại các thành tựu nhỏ nhoi. Trong nhiều năm trường, tiên tri đã hết lòng cảnh báo và kêu nài dân sự Đức Chúa Trời nên từ bỏ đường ác, nhưng họ vẫn tiếp tục làm ngơ, chẳng đoái hoài gì đến tiếng gọi khẩn thiết của người.

Tuy nhiên, Tiên tri Giê-rê-mi không phải là loại người dễ bị mua chuộc. Ông khẳng khái như lời Kinh Thánh đã mô tả trong sách Giê-rê-mi 1:18: một cái “thành vững bền, làm cột bằng sắt, làm tường bằng đồng.” Nhìn chung, tiên tri Giê-rê-mi không có được một cuộc đời hạnh phúc. Dẫn thân theo tiếng gọi của Chúa đã khiến ông phải cam chịu biết bao đau khổ và sầu thương, ngay cả lâm vào cảnh tù đày. Nhiều hoạn nạn trong đời ông đã do chính bàn tay của những người mà tiên tri muốn cảnh tỉnh gây ra. Qua cuộc đời gian nan ấy, tiên tri Giê-rê-mi là một ví dụ làm hình bóng cho những điều Đức Chúa Giê-su sẽ phải từng trải ở nhiều thế kỷ sau đó, cũng cùng ở trên một giải đất.

Các Tiên Tri

Sự xử phạt từ Đức Chúa Trời không phải là một quyết định đương nhiên, nhưng sẽ được thi hành, nếu loài người không từ bỏ con đường ác của họ. Tuy nhiên, cải tà quy chánh không phải là việc dễ dàng, nhất là khi người ta đã hít thở quen thuộc trong lối sống tham gian. Ai trong chúng ta mà không từng bị kinh động vì nghe biết có người làm điều ác không gớm tay. Trước thực tế như vậy, sứ điệp của các tiên tri nhằm khiến cho nhân loại ý thức được mức độ xấu xa của tội lỗi họ, cũng như những hậu quả khủng khiếp đang chờ đón, nếu họ không sớm sám hối ăn năn. Dĩ nhiên, sứ điệp ấy không phải do ý riêng của các tiên tri, nhưng là do ý của Đức Chúa Trời.

Các tiên tri thường không tường thuật kinh nghiệm họ được hé lộ Lời Chúa bằng cách nào. Có lúc Ngài nói thẳng với họ, nhưng cũng có lúc Đức Thánh Linh tiếp xúc họ trong giấc mơ, hay trong sự hiện thấy, hay có thể là qua “tiếng êm dịu nhỏ nhẹ” (1 Các Vua 19:12). Dầu họ nhận biết Lời Đức Chúa Trời bằng cách nào đi nữa, các tiên tri vẫn có một sứ mạng quan trọng cần phải hoàn thành: đó là truyền đạt thánh ý của Ngài cho những người dân, đế vương, tướng lĩnh và các vua chúa.

Sứ mạng hệ trọng ấy đòi hỏi người làm tiên tri phải gánh vác một trách nhiệm nặng nề. Nếu các tiên tri nói lên sự thật, các nhân vật uy quyền có thể giết chết họ. Ngược lại, nếu các tiên tri tránh né bổn phận của mình, sự phán xét của Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ giáng xuống trên họ. Làm tiên tri là một thiên chức trọng đại. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết, những ai nhận lãnh thiên chức ấy cũng đều đã đắn đo nghiêm túc.

Sứ điệp của các tiên tri là gì? Trên phương diện nào sứ điệp ấy cũng dành cho chúng ta trong thời đại hôm nay? Ê-sai 1:19; Giê-rê-mi 7:5-7; Ê-xê-chi-ên 18:23 (Xin cũng đọc trong sách Ma-thi-ơ 3:7-11.)

Chúng ta vui mừng các nhân vật đặc biệt này đã nhận lãnh thiên chức tiên tri, và sứ điệp của họ được tồn tại qua Kinh Thánh. Lời của họ vẫn còn tiếp tục nhấn nhủ cho chúng ta, ngay cả trong thời hiện đại. Câu hỏi quan trọng hôm nay cũng như trong thời tiên tri Giê-rê-mi là: liệu chúng ta có lắng nghe các lời cảnh báo ấy hay không?

Thông điệp ngày xưa của các tiên tri trong Kinh Thánh có còn ứng dụng cho chúng ta ngày nay hay không? Bức thông điệp chính cho những người theo Chúa là gì?

Gia Thế Của Tiên Tri Giê-rê-mi

Thầy Tế Lễ A-bia-tha bị đuổi về quê A-na-tốt trong bối cảnh nào? (1 Các Vua 1 & 2:26).

Ông Hinh-kia, thân phụ của tiên tri Giê-rê-mi, thuộc dòng dõi thầy tế lễ ở A-na-tốt. Một số học giả phỏng đoán gia đình tiên tri có quê quán ở A-bia-tha. Dầu gốc gác nơi nào, theo Sách Giê-rê-mi 1:1, tiên tri cũng thuộc một gia tộc danh giá. Sự kiện này khẳng định rằng, xuyên qua lịch sử, Đức Chúa Trời đã kêu gọi đủ mọi tầng lớp xã hội để nhận lãnh chức vụ tiên tri—từ kẻ chăn chiên, thầy thông giáo, người ngư phủ cho tới thầy tế lễ.

Các thầy tế lễ được xem là những nhà lãnh đạo tâm linh của dân tộc Do Thái. Đức Chúa Trời đã giao cho họ các trọng trách có ảnh hưởng đến hầu hết mọi lãnh vực trong đời sống tâm linh của quốc gia. Nhiều thầy tế lễ rất trung tín với bổn phận của mình, nhưng một số khác thì lại chểnh mảng. Kinh Thánh chép rằng tiên tri Giê-rê-mi đã lên án nặng nề các tiên tri bội tín, là những kẻ không xứng đáng với nhiệm vụ mà Đức Chúa Trời giao phó.

Các bổn phận thuộc linh của bạn ở nhà hay ở hội thánh là gì? Giả sử lúc này có một tiên tri đề cập các bổn phận đó với bạn, theo bạn nghĩ tiên tri ấy sẽ nói gì?

Giê-rê-mi Được Kêu Gọi Làm Tiên Tri

Sách Giê-rê-mi 1:1-5 cho chúng ta biết gì về quá trình Giê-rê-mi được kêu gọi?

Ông Giê-rê-mi được Đức Chúa Trời kêu gọi làm tiên tri vào khoảng năm 627/626 B.C. tức là năm thứ 13 đời Vua Giô-si-a. Chúng ta không biết chắc ông sinh năm nào, hay bắt đầu hành đạo vào lúc mấy tuổi, nhưng chúng ta được biết, ông tự nghĩ mình là thiếu niên, và còn quá trẻ đối với trách nhiệm ủy thác.

Tiên tri Giê-rê-mi tìm được khuyến khích và an ủi nào trong lời Chúa phán với ông? (Giê-rê-mi 1:4, 5).

Đức Chúa Trời đã chọn ông Giê-rê-mi làm tiên tri ngay cả trước khi ông chào đời. Ngài đã đặt ông ra riêng cho thiên chức tiên tri. Các chữ “ta đã biệt riêng người” (câu 5) có gốc từ động từ “được thiêng liêng hóa,” “làm nên thánh,” và “thánh hóa.” Các chữ này mang ý nghĩa tôn giáo và thiêng liêng, có liên hệ đến các nghi lễ đền thánh. Chính chữ “nơi thánh” cũng có cùng một gốc. Các chữ này có nghĩa là một cái gì đó, hay một ai đó được “biệt riêng ra cho mục tiêu thánh khiết.”

Đức Chúa Trời biết rõ chung cuộc từ khởi nguyên, hay nói một cách khác, ngay từ buổi sáng thế, Ngài đã biết ngày tận thế sẽ ra sao. Với lẽ thật này, chúng ta tìm được niềm an ủi nào khi đang trải qua những giông bão của cuộc đời?

Vị Tiên Tri Bất Đắc Dĩ

So sánh sách Giê-rê-mi 1:6 với sách Ê-sai 6:5 và sách Xuất Ê-díp-tô Ký 4:10-15. Các biến cố ghi trong các câu Kinh Thánh vừa kể có điểm tương đồng nào?

Không ai trong vòng các ông Giê-rê-mi, Ê-sai, hay Mô-i-se cảm thấy mình xứng đáng để làm một nhà tiên tri. Có lẽ đó là một điều kiện cần thiết cho thiên chức tiên tri: cảm tưởng mình không xứng đáng và không đủ khả năng để có thể cáng đáng thiên chức trọng đại.

Hãy để ý hành động đầu tiên của ông Giê-rê-mi sau khi được Chúa kêu gọi. Ông lập tức tiết lộ mình không có tài ăn nói lưu loát. Ông Mô-i-se cũng thú nhận giống như vậy. Và ngay cả tiên tri Ê-sai cũng đề cập đến miệng và lưỡi của mình. Nếu nắm giữ vai trò tiên tri, họ sẽ phải nhận lấy thông điệp từ Đức Chúa Trời, và chịu trách nhiệm truyền giảng bức thông điệp đó cho những người khác. Không như khả năng truyền thông dễ dàng ở thời đại hôm nay, khi người ta có thể tạo một chỗ trên mạng hay gửi ra một tin viết ngắn, thời xưa các tiên tri phải nói chuyện mặt đối mặt với quần chúng. Thử tưởng tượng nếu chúng ta phải đứng trước mặt các lãnh tụ đang nổi cơn thịnh nộ, hay đám đông đầy phần nộ, để cảnh cáo hay sửa sai họ, thì chúng ta mới hiểu được lòng can đảm của các tiên tri thời xưa. Và đây cũng là lý do dễ hiểu tại sao trước khi nhận lãnh chức vụ, tất cả các tiên tri đều tỏ ra không có vẻ hăng hái.

Xin đọc sách Giê-rê-mi 1:7-10. Đức Chúa Trời khích lệ tiên tri Giê-rê-mi điều gì? Niềm hy vọng và lời hứa nào được gói gắm trong những lời Chúa phán bảo ông ta? Có cách nào để các lời phán bảo này cũng khuyến khích được chúng ta trong lúc thi hành các công tác mà Chúa đã kêu gọi chúng ta phải làm? có sự xáo trộn?

Nhánh Hạnh Nhân

Sự hiện thấy đầu tiên của tiên tri Giê-rê-mi là gì? (Giê-rê-mi 1:11-19)

Phần lớn các bản dịch Kinh Thánh đều dịch các chữ Hê-bơ-rơ trong câu 11 là “nhánh cây hạnh nhân.” Nhưng các chữ trên còn có một ý nghĩa khác trong tiếng Hê-bơ-rơ mà các bản dịch đã sơ sót. Cụm từ được dịch là “nhánh hạnh nhân” cũng có một gốc chung với động từ “luôn thức canh” trong câu 12. Ở đây Đức Chúa Trời đã hứa: “ta sẽ tỉnh thức, giữ lời phán ta đặng làm trọn.”

Có thể cho rằng chủ đề của toàn bộ sách Giê-rê-mi nằm trong câu 11 và 12 của đoạn 1: lời hứa của Đức Chúa Trời sẽ được làm trọn. Trong tương lai khi nhìn lại, nhân loại sẽ nhận biết rằng các biến cố xảy ra đúng theo như Đức Chúa Trời đã báo trước. Đức Chúa Trời muốn con cái Ngài lìa bỏ tội lỗi. Ngài ban cho họ ân điển và thứ tha. Nhưng Ngài không ép buộc ai phải tuân theo để được chữa lành. Nếu người ta không hồi đáp ân tứ của Ngài, những gì Ngài đã nói trước về sự phán xét và các hình phạt chắc chắn sẽ ứng nghiệm, cũng như các lời cảnh báo của Ngài cho dân Y-sơ-ra-ên đã ứng nghiệm trong sách Giê-rê-mi.

Xin đọc sách Ma-thi-ơ 28:20. Qua câu Kinh Thánh này, chúng ta tìm được lời hứa nào có thể áp dụng cho bản thân mình trong thế giới mà chúng ta đang sống?

Thứ Sáu * 2 Tháng 10

Nghiên Cứu Bổ Túc:

“Trong suốt 40 năm trường, Tiên tri Giê-rê-mi đã khí khải làm tấm gương sáng chói về sự thật và sự công chính cho cả dân tộc. Trong giai đoạn xã hội băng hoại trầm trọng, bằng chính nhân cách và đời sống mình, ông đã trung tín thờ lạy một Đức Chúa Trời chân chính duy nhất.

Và ngay cả lúc bị cầm tù vì đã can đảm nói lên sự thật, ông vẫn không ngừng tố cáo các tội ác đang lộng hành trong chốn quyền uy cao sang. Bị người đời thù ghét, nhưng cuối cùng tiên tri cũng đã chứng kiến được sự ứng nghiệm của các lời tiên tri mình nói về hồi cáo chung khi Thành Giê-ru-sa-lem bị phá hủy.” — Phỏng theo Sách Tiên Tri và Vua Chúa, trang 408, của tác giả Ellen G. White.

Đề Tài Thảo Luận:

- 1 Một trong những điều đáng buồn nhất, mà người Cơ Đốc Phục Lâm nên suy gẫm, là sự kiện Đức Chúa Trời phải cảnh báo tiên tri Giê-rê-mi về viễn ảnh ông sẽ bị chính đồng bào mình công kích. Xin đọc sách Giê-rê-mi 1:17-19. Ai là những kẻ đánh phá ông? Chúng ta rút được một bài học đáng lo nào từ sự thật đau lòng này? Chẳng hạn nếu bị cảnh cáo, chúng ta nên có thái độ nào đối với các lời tiên tri cảnh cáo mà mình không thích nghe hay không chấp nhận? Câu nói trên đây của Bà Ellen G. White giải thích một sự thật rất đáng lo là những người đáng lẽ phải đại diện cho Đức Chúa Trời, lại là những kẻ đang đánh đổ Ngài. Họ tìm đủ mọi cách để đã phá các người lãnh đạo đang tận tụy phục vụ Đức Chúa Trời. (Xin cũng đọc sách Truyền đạo 1:9)